



“กบขี้มูกไก่ขี้ม”  
กลุ่มเลี้ยงกบและ  
เลี้ยงไก่ไข่

หมู่ที่ 6 บ้าน อพป.  
คลองน้ำใสตำบลคลอง  
น้ำใส อำเภอรัญ  
ประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข  
ปัญหาความยากจนยกระดับชีวิต  
ของชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำใส  
อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

คณะอาจารย์  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

## ที่มาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชอาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 .ศ.มาตรา ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็น 7 านสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏคุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐาน ชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่ โค 3 ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้มีความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

ชุมชนหมู่ที่ 6 บ้าน อพป .คลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จากการสำรวจพบว่า สภาพปัญหาที่ทั่วไปผู้นำชุมชนขาดความเข้มแข็งส่งผลให้สมาชิกในหมู่บ้านขาดความสามัคคี แบ่งเป็นหลายกลุ่มขาดความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมของชุมชน รวมไปถึงปัญหาเสพติด การพนันและชุมชนกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายมีทักษะความรู้เดิม และกลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์มีสถานที่พร้อม บ่อกบ พื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่ในการเลี้ยงไก่ไข่และกบเป็นทุนเดิมแต่ขาดทุนทรัพย์ ในการซื้อพันธุ์ไก่ไข่ และพันธุ์กบขาดความรู้ในการประกอบการและขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบการบางครัวเรือนมีแต่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนั้นคณะอาจารย์ที่ลงพื้นที่แก้ปัญหาความยากจน ได้สำรวจความต้องการและประชุมปฏิบัติการร่วมกับชุมชนและผู้นำชุมชน และชุมชนครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 6 ครัวเรือนมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 4 ครัวเรือนและเลี้ยงกบจำนวน 2 ครัวเรือน

## กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายหมู่ที่ 6 ต.คลองน้ำใสจำนวน 13 คน

## วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการเลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงกบ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงกบและเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย

เพื่อลดปัญหาความยากจนให้กับครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย

## ขั้นตอนการพัฒนาอาชีพเลี้ยงกบและไก่ไข่





## ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและสำรวจข้อมูลชุมชน/ครัวเรือน

### 1. บริบทชุมชน

-มีการทำนาปลูกข้าวและปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยในแต่ละหลังคาเรือน

- ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน/มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพราะได้รับจัดสรร
- รายได้เฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมาย 5,800 บาท/เดือน

### 2. สภาพปัญหา

-ชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านเลี้ยงหลานคนหนุ่มสาวไปทำงานที่อื่น

### 3. ความต้องการ

-ต้องการมีอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายว่างงานไม่มีงานทำอยู่กับบ้าน

## ขั้นตอนที่ 2 อบรมให้ความรู้

เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ที่ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงกบและไก่ไข่ โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกบรูปแบบการเลี้ยง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมและมีชุมชนท่านอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายขอเข้าร่วมอบรมด้วยและให้ความสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มเลี้ยงกบด้วย และสมาชิกทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับวิทยากร และหลังจากอบรมเสร็จวิทยากรเรียกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อทดสอบความรู้และความมั่นใจของกลุ่มเป้าหมายในการเลี้ยงกบและไก่ไข่



## ขั้นตอนที่ 3 สร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นของกลุ่มสมาชิก

-ประชุมเสวนาร่วมกันกลุ่มเป้าหมายร่วมกันเสนอแนวคิดของแต่ละคนที่ได้รับวัสดุการซ่อมเหล่าไก่ไข่ไปแล้วมีความคืบหน้าในการซ่อม

ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเลี้ยงกบและไก่ไข่เพื่อความภาคภูมิใจ โดยเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จมาเล่าประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น



#### ขั้นตอนที่ 4อบรมและปฏิบัติการนำกบเข้าบ่อ

วิทยากรให้ความรู้เรื่องอาหารกบมีหลายเบอร์ให้ตามระยะเวลาของกบและปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมายในการจัดการผสมอาหารกับสารอาหารวิธีการตวงและให้สมาชิกปฏิบัติการจริงและให้สมาชิกนำกบลงบ่อจริงวิทยากรให้ความรู้ในการให้อาหารกบและให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติจริงในการให้อาหารกบ



#### ขั้นตอนที่ 5ประชุมกลุ่มอาชีพกำหนดกติการ่วมกัน

-ปฏิบัติการร่วมกันกำหนดกติกาเกี่ยวกับการขายผลผลิตและตลาดเหลือแล้วจึงนำไปขายให้กับคนนอกชุมชนและการขอสิ่งสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส



#### ขั้นตอนที่ 6ศึกษาดูงาน

-พาชุมชนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานของผู้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงกบที่ตำบลดงละคร จังหวัดนครนายก  
-ฟังบรรยายเกี่ยวกับการเลี้ยงไข่ไก่จากผู้จัดการฟาร์มผู้ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงจริงจากฟาร์ม  
-กลุ่มเป้าหมายที่ดูงานร่วมกันนำเสนอปัญหาที่พบในการเลี้ยงของชุมชน



#### ขั้นตอนที่ 7ประชุมกลุ่มอาชีพจัดหาช่องทางตลาด

-ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลผลิตไข่ไก่และกบเพื่อหาตลาดในการจำหน่ายนำปัญหามาถกกันร่วมกันแก้ไข นำมาแชร์ประสบการณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงไข่ไก่-และกบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม



### ขั้นตอนที่ 8 ติดตามผลและประเมินผลการ

- ประชุมกลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการดำเนินการประสบปัญหามา  
ร่วมกันแก้ไข แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้มีการเสนอแนะของชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้  
มีการแสดงออกซึ่งความคิดร่วมกัน



### ขั้นตอนที่ 9 คืนข้อมูลให้ชุมชน

- ประชุมปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่ที่ประสบ  
ผลสำเร็จมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ของคนที่ประสบผลสำเร็จ
- ประชุมปฏิบัติการร่วมกัน-กับความสำเร็จในการเลี้ยงกบและไก่การ  
เปลี่ยนแปลงนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มนำเสนอแต่ละครัวเรือน  
จำนวน 6 ครัวเรือน

